

วารสาร

เพชรชมพูสาร

ประจำเดือนเมษายน 2561

๒



คณะเทคโนโลยีการจัดการ



คณะเทคโนโลยีการจัดการ พลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม
นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ



นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คว้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมได้แก่ นางสาวฟ้ารุ่ง รัตมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม มีดังนี้ ทีมที่ 1 นางสาวฟ้ารุ่ง รัตมี นางสาวมารตี บุญยงค์ และนางสาวศิริพร อุตส่าห์ดี ทีมที่ 2 นายอานนท์ วรชีนา นายไชยยศ ชิงชัย และนายธีรพงษ์ หอมขจร อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษา คือ อาจารย์ทศวรรษ ศาลาผาย





โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง จະระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติปี 2561 จัดโดยแผนกงานสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6 จัดโดย สมาคมสหกิจแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 6 ท่าน ได้แก่ ดร.พิสุทธิพงศ์ เอ็นดู, ดร.โชติกา ฉิมงามเสริฐู ,ดร. พรหมจิรา เจลาตา ,อ.สำเรียม คุ้มไสรระ, อ. นวัตร โพธิสาร, อ.รัตนา สุขขุนทด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์ในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษานานาชาติต่อไป

การประชุมหรือแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 1/2561

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมการประชุมหรือแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



กิจกรรมส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านดงมัน



สาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านดงมัน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วม บ้านดงมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลค้อโค อำเภอมะนัง จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านดงมัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวบ้านดงมัน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและวัฒนธรรมบ้านดงมัน รวมถึงการบูรณาการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสู่ชุมชน

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านดงมัน



เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมย่อย : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านดงมัน ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านดงมัน เชื่อมโยงสู่เส้นทาง การท่องเที่ยวชุมชน” ณ ตลาดน้ำราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุก ๆ วันอาทิตย์ ณ ตลาดน้ำราชมงคล

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษา ราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องคทจ.2508 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกประสบการณ์และบูรณาการทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ตีสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ตีสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 จัดโดย แผนกงานพัฒนานักศึกษาพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์พ่อธรรมนุญ สิงคเสลิต



พื้นฐานความหมายของเลข

เลข 1

ใครที่มีเลข 1 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีความเชื่อมั่น ในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใฝ่หาความรู้ รักอิสระ รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ความก้าวหน้าความมีชื่อเสียง ต้องการความโดดเด่น มีความเด็ดเดี่ยว เด็ดขาด รู้จักวางตน สร้างสรรค์ ทำอะไรรวดเร็ว คล่องแคล่ว มีความสง่างาม มีความเป็นผู้นำ ผู้มีอำนาจ มีพลังอำนาจ ใครเห็นก็เกิดความเคารพยำเกรง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม หญิง ทรชนงตน ถือตัว เจ้ายศเจ้าอย่าง ถือยศถือศักดิ์ ที่รู้แรงกล้า ยกตนข่มท่าน ใฝ่สูงเกินความเป็นจริง ใจร้อน สรุ่ยสร้อย ชอบทางกามคุณ

เลข 2

ใครที่มีเลข 2 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีเสน่ห์น่ารัก รักสวยรักงาม รักบริการ ความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยน อ่อนหวาน ความเมตตาปราณี ใจดี ใฝ่ฝันความงาม ชอบประดิษฐ์ตกแต่ง สะสมทรัพย์ ดวงใจเบิกบาน มีความเป็นระเบียบ เป็นที่รัก ใคร่ของคนทั่วไป มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความคิดทางอารมณ์และด้านศิลปกรรม ชอบจินตนาการ มีความสามารถในกิจกรรมทางน้ำ ใจใฝ่น้อย เพ้อฝัน ไร้สาระ อารมณ์อ่อนไหว ถูกชักจูงง่าย โสเลไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ชอบทำตัวเป็นพ่อสื่อแม่สื่อ มีจริตจะก้าน เจ้าชู้ ล่องลอย มีมารยา

เลข 3

ใครที่มีเลข 3 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีความอดทน เอาใจจริงใจจริง จิตใจกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความขยันขันแข็ง มีความวิริยะอุตสาหะ ชอบการแข่งขัน เป็นนักสู้ ตื่นรับแสวงหาความสมบูรณ์ ชอบผจญภัย ชอบปฏิบัติมากกว่าคิดหรือพูด ชอบการบุกเบิกโครงการายแต่หายเร็ว มุทะลุสุดัน บางครั้งโง่แกมหยิ่ง เกรี้ยวกราด อ้ามहित อาฆาต นักเลงหัวไม้ ชอบใช้กำลังกาย

เลข 4

ใครที่มีเลข 4 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มองการณ์ไกล ใฝ่หาความรู้ เป็นนักปราชญ์ นักคิดนักเขียน ช่างพูดช่างเจรจา มีความสามารถในการคิด,พูด,อ่าน,เขียน มีปฏิภาณไหวพริบดี ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ เป็นนักพูด นักประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รู้จักการให้กำลังใจ ปลอบประโลมคนเก่ง สามารถพูดในสิ่งที่ต้นเต็นใจ ผู้ที่มีความสามารถในการพูดการเจรจา ปากกล้า มีความเจ้าเล่ห์ กะล่อน มีเล่ห์เหลี่ยม โภทกหลอกหลวง พูดจริงให้เป็นเล่น พูดเล่นให้เป็นจริง พูดให้คนอื่น เชื่อได้สนิทใจ

เลข 5

ใครที่มีเลข 5 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีคุณธรรม มีเหตุผล เป็นผู้มีความรอบรู้ ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอด ใจดีใจเอ้อมอริมีเมตตา มีจริยธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ มองโลกในแง่ดี รักความยุติธรรม เป็นพวกสุขนิยม มีความคิดสุขุมรอบคอบ ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดาวพฤหัสบดีเด่นจะเป็นคนที่ เหมาะในการเป็นครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต บุคคลในศาสนา ข้าราชการฝ่ายปกครอง นายแพทย์ อัยการ ทนายความ บางครั้งวิชาการมีเหตุผลมากเกินไป ทำอะไรผิดแผก

พื้นฐานการทำนายเบอร์โทรศัพท์ ใครมีเลขไหนมาก ก็แสดงผลความหมายของเลขนั้นมาก และลำดับเลขที่อยู่ท้ายสุด จะส่งผลต่อความหมายมากที่สุด เช่น 08-5494-6666 เลขที่มีผลมากที่สุดคือ เลข6 และเลขที่มีความหมายมากรองลงมาคือเลข4 ครับ นี่เป็นวิธีการทำนายเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ยังมีขั้นตอนการทำนายที่ละเอียดขึ้น เช่น ดูผลรวม ดูคู่ลำดับ ดูการจัดเรียงชุด ดูตามดวงชะตา ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสนใจอ่าน หวังว่าบทความนี้จะประโยชน์กับท่าน

เลข 6

ใครที่มีเลข 6 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น ชอบความบันเทิงเรีงรมย์ สนุกสนาน เจ้าสำราญ เจ้าเสน่ห์ เอาใจเก่ง ชอบสังคม โดดเด่นด้านศิลปะ ชอบกินชอบใช้ รักสวย รักงาม ชอบสะอาดหรูหรา ชอบศิลปะและดนตรี ความฟุ้งเฟ้อ ความสำราญ ความเจ้าชู้ ความอิจฉาวิชา ใจน้อย ขี้หึงหวง ชอบในเรื่องกามารมณ์ บุคคลที่มีสุนทรียรสด้านอารมณ์และด้านดนตรี กวี ศิลปิน นักแสดง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ของกินของใช้ของสวยของงาม คนที่ทำงานด้านการเงิน นายธนาคาร นักสังคมสงเคราะห์ หญิงโสเภณี พ่อค้าแม่ค้า พ่อสื่อแม่สื่อ

เลข 7

ใครที่มีเลข 7 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีความอดทน อดกลั้น ความคิดการวางแผนมัยยัสต์ ความกล้าบากลากตราก ร่าวังตัว ข้อดีคือ การรักสันโดษ รักความสงบ หนักแน่นมั่นคง ก็ปีผ่านไปนิสัยไม่เปลี่ยนแปลง จุกจิกจู้จี้ขี้บ่น หวาดระแวง พยาบาทสูง ขี้หึง ความท้อแท้เจ็บป่วยและความโดดเดี่ยว ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆ คนที่มีความรับผิดชอบสูงๆ มีปัญหาภาคคนที่มีการหนักๆ ช่างก่อสร้าง กรรมกรชนชั้นกรรมกร ชาวสวนชาวนา พวกมิฉาชีพ

เลข 8

ใครที่มีเลข 8 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีไหวพริบ รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมคน มีความคิดสร้างสรรค์ ดีในการตรวจสอบจับผิด ช่างสังเกตเก่งในการคาดการณ์การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคต เหตุการณ์ล่วงหน้า สามารถทำงานด้านรุกและรับได้เป็นอย่างดี ทำงานเร็ว มีมารยาหรูหราฟุ่มเฟือย แต่ต้องมีมูลเหตุของอารมณ์เข้ามา เกี่ยวข้อง ชอบช่วยเหลือรักษาผลประโยชน์และอำนาจได้ดี ชิงดีชิงเด่น จริงจังทำทุก ทูเบา บ้าอำนาจ บ้ายอ หลงอะไรง่าย เชื่อคนง่าย ไม่ไหวร้าย หงุดหงิดไร้เหตุผล ชอบอบายมุขทุกชนิด คนใจนักเลง การล่องลอยคน นักมายากล คนค้าของเถื่อน นักการพนัน คนออกเงินกู้ คนรับห่วยเถื่อน อารมณ์วู่วาม กล้าได้กล้าเสีย ดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง ชอบสุราชอบมั่วสุม ชอบสิ่งเสพติด กินอาหารจุก กินบ่อยกินง่าย ดารานักแสดง

เลข 9

ใครที่มีเลข 9 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีญาณหยั่งรู้ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ความไวแห่งกระแสจิตในการเรียนรู้ การพัฒนาในด้านจิต มีการเคลื่อนไหวการเดินทาง รักความสงบ เป็นดาวที่สปาร์ค ดาวดวงอื่นๆ ทำให้เกิดการพลัง เกิดการแปรเปลี่ยน ความคิดฟุ้งซ่าน บางครั้งคิดจิตถาวร คิดแปลกๆ ไม่เหมือนใครคนสักกลับ คนทรงเจ้าเข้าผี พอมดหมอผี คนมีพลังจิตแรง ญาณวิเศษ นักผจญภัย นักแสวงบุญ นักบวช คนทำขวัญนาค หมอฮอนศาสนา ช่างประดิษฐ์ ช่างจัดสรร คนหล่อพระพุทธรูป คนรับจ้างทำพระ ใส่กรอบพระ มัคทายกวัด

เลข 0

ใครที่มีเลข 0 ในเบอร์โทรศัพท์ แสดงว่าบุคคลนั้น มีความลึกลับ ซับซ้อน เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง แสวงหาโดยไม่สิ้นสุด มีสิ่งทำลายสภาพต่างๆ มักเป็นโรคเรื้อรัง สุขภาพ ร่างกายไม่สู้จะสมบูรณ์ และค่อยเป็นค่อยไปด้วยความซุกซน ลึกลับไม่โลดโผน เช่น ริดสีดวง วัณโรค และเป็นเจ้าแห่งโรคร้ายด้วย

เปิดใจรักษาราชการแทนคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานราชการอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คณะของเราเดินหน้าต่อในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะ “คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน” นั่นคือเป้าหมายการทำงานของคณะ

ในโอกาสที่กระผมได้มาทำหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีในระยะเวลา 1 ปี เพื่อจะนำพาคณะก้าวไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย คือเป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ 4.0 มทร. อีสาน 4.0 และมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบุคลากรในคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะร่วมกันทำหน้าที่พัฒนาคณะให้ทัดเทียมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

เป้าหมายหลักคือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม โดยคณะจัดให้มีสหกิจศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี พร้อมกับสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตอาสา เราจึงมั่นใจที่จะผลิตบัณฑิตที่ดี

สุดท้ายนี้ กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักษ์รักษาทุกท่าน ทั้งบุคลากรภายในคณะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย ๆ ทุก ๆ ท่าน

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

บรรณาธิการ

ผศ. ฉลอง จະระ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

น.ส. สุนตรา ทองจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส. อัจฉรา บัวหอม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส. จิราภรณ์ แป้นแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส. สลิตา สุนทรารักษ์

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์

ออกแบบ

อาจารย์ฉกฤช ใจรัมย์

พิสูจน์อักษร

อาจารย์วรภรณ์ ศรีสุรินทร์

กองบรรณาธิการ :

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SURIN CAMPUS

คณะเทคโนโลยีการจัดการ **รับสมัครนักศึกษาใหม่** **บวส.-ปริญญาตรี**

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

การบัญชี การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ, SME ระบบสารสนเทศ ทักษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมีสติปัญญา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การพัฒนา

ช่วงรับสมัคร มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ที่ตั้ง : 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลบึงอ้อย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
www.surin.rmuti.ac.th, www.fmt.surin.rmuti.ac.th
admission@fmc.rmuti.ac.th

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : 068-503-7134 โทรสาร/โทรสาร : 044-153097 Email : pr.fmt.rmuti@gmail.com facebook : คณะเทคโนโลยีการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SURIN CAMPUS

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคสมทบ

เรียนเสาร์-อาทิตย์

สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน

- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ช่วงรับสมัคร เดือนมีนาคม - มิถุนายน ของทุกปี

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 145 หมู่ 15 ตำบลบึงอ้อย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว โทร. 068-503-7134 และ 044-153-097
www.fmt.surin.rmuti.ac.th
Facebook : คณะเทคโนโลยีการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
E-mail : pr.fmt.rmuti@gmail.com



คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ 044-153062 ต่อ 3005 (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
โทรสาร 044-520764